

งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน

กลไกที่ใช้ยืนยันว่าไม้ นั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ และ ยังช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็ขยายการส่งออก ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย

อินโดนีเซีย – ก่อนการหารือในจากรีตาเกี่ยวกับธุรกิจไม้ท้องถิ่นและใบอนุญาต FLEGT ได้มีการหารือ เรื่องความสำคัญของระบบรับรองสำหรับอุตสาหกรรม ความเป็นอยู่ และป่าไม้ขนาดเล็ก ในอินโดนีเซีย

- **ทำไมใบอนุญาต FLEGT นั้นถึงสำคัญกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) ในอินโดนีเซีย?**

ใบอนุญาต FLEGT เป็นการรับรองว่าไม้ นั้นมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยให้การส่งออก ไม้ไปสหภาพยุโรปง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับอินโดนีเซีย เนื่องจากเพิ่งได้รับการยอมรับเมื่อปลายปีที่แล้ว สิ่งที่สำคัญคือการใช้ประโยชน์สูงสุดจากใบอนุญาตนี้โดยเฉพาะในธุรกิจ SME เพราะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ อินโดนีเซียในการส่งเสริมการส่งออกของไม้ ซึ่งไม่เฉพาะในสหภาพยุโรปเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ได้ พัฒนาระบบกลไกนี้ขึ้นมาด้วย ดังนั้น ความถูกต้องตามกฎหมายของไม้จึงเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการรับรอง ความยั่งยืนของผืนป่า

งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน



- เกิดอะไรขึ้นกับใบอนุญาต FLEGT ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น ใน เจปารา ที่ซึ่งคุณทำงานมาเป็นเวลาหลายปี?

เราหวังว่าจะมีบุคคลที่ได้รับใบอนุญาต FLEGT มากขึ้น ในเจปาราซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ในอินโดนีเซีย ทางผมได้ทราบว่ามียุโรปประมาณ 300 ธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต แต่ยังมีช่างฝีมือหลายพันคนและอุตสาหกรรมขนาดเล็กอีกมากมายในใจกลางจาว่าที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต และเราต้องหาแนวทางในการขยายโอกาสนี้

งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน

ในมุมมองของรัฐบาล ภาครัฐควรอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มธุรกิจ SME นี้เพื่อให้ได้รับการรับรอง เพราะยังมีบางกลุ่มที่ขาดแคลนความรู้ความสามารถและเงินทุนในการขอใบอนุญาตให้ตนเอง ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่สองทาง ในมุมมองของ SME ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง และในภาครัฐ ถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกมากขึ้น



งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน

- **ใบอนุญาต FLEGT มีกระบวนการในการดำเนินงานอย่างไร?**

รัฐบาลมีโครงการเล็กๆ ในการกระตุ้นกลุ่ม SME ในการขอเพื่อให้ใบอนุญาต FLEGT และเป็นการยืนยันว่าไม้ที่ใช้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของใบอนุญาต FLEGT เมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วในเจปารา ศูนย์วิจัยป่าไม้นานาชาติหรือ CIFOR และฝ่ายอื่นๆ ได้อำนวยความสะดวกให้การขอใบอนุญาตของกลุ่มองค์กรหนึ่ง แต่ในปัจจุบัน บริษัทเหล่านี้อำนวยความสะดวกเป็นรายบริษัทมากกว่าแบบกลุ่ม

สิ่งที่ผมแนะนำเป็นเรื่องดีที่ทางภาครัฐจะเข้ามาเป็นผู้นำตั้งแต่เริ่มกระบวนการธุรกิจ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้จะเห็นถึงผลประโยชน์ที่พวกเขาจะดำเนินการต่อเอง

- **ทำอย่างไรธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับใบอนุญาต FLEGT? ใครบ้างจะต้องเข้าร่วมเพื่อหารือ?**

กระทรวงการป่าไม้และสิ่งแวดล้อมยังคงเก็บฐานข้อมูลและเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการขอใบอนุญาต ส่วนการปกครองท้องถิ่นก็สนับสนุนการออกใบอนุญาตเช่นเดียวกัน นี่เป็นเหตุผลที่เราทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยให้กลุ่ม SME ได้รับใบอนุญาต FLEGT นี้ โดยสำนักงานแผนพัฒนาแห่งชาติ (BAPPENAS) ก็มีหน้าที่สนับสนุนการวางแผนและด้านการเงินให้แก่กลุ่ม SME ในประเทศ

ถ้าธุรกิจเข้ามาเติมเต็มข้อกำหนดทางกฎหมาย เหมือนเป็นเจ้าของใบอนุญาตที่ใช้ไม้ถูกต้องตามกฎหมาย และการดำเนินการนี้จะไม่ใช้เวลามากนัก แต่บริษัทเล็กๆ ส่วนใหญ่ที่ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี จึงส่งผลให้ใช้เวลานานในการดำเนินการ แต่ถ้าการขอใบอนุญาตนี้สำเร็จ กลุ่ม SME เหล่านี้จะพบว่าการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน

นั้นง่ายกว่า เนื่องจากมีเอกสารรองรับ ดังนั้น ประโยชน์ที่ได้จากการได้รับใบอนุญาตทางอ้อมนั้นคือการเข้าถึงการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น



งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน

- **คุณช่วยยกตัวอย่างความสำเร็จของใบอนุญาต FLEGT ได้หรือไม่?**

Pak Abdul Latief เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก และตอนนี้ธุรกิจของเขาได้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจของ Pak Yoyok ซึ่งมีขนาดเล็กก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เราสังเกตบริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นว่าได้เติบโตขึ้นโดยมีกลุ่มลูกค้าอยู่ในสหภาพยุโรป

การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งหมดจากเจปารารเพิ่มขึ้นจาก 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2014 เป็น 150 ล้านดอลลาร์ ในปี 201 ในจำนวนของอื่นๆ ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ หรือ SVLK ซึ่งเป็นชื่ออินโดนีเซียในการเรียกใบอนุญาต FLEGT ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเรื่อง FLEGT ดังนั้น เป็นหลักฐานว่า FLEGT สามารถส่งเสริมความเป็นอยู่ได้ แต่ธุรกิจนั้นๆ ต้องเตรียมพร้อมดำเนินการกระบวนการขอใบอนุญาต FLEGT ด้วย

ในระดับประเทศ แน่แน่นอนว่าไม่ใช่การส่งออกทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสหภาพยุโรป แต่ไปยังประเทศอื่นอย่างออสเตรเลียหรือสหรัฐอเมริกาที่มีข้อกำหนดเป็นของตัวเอง หรือไปยังอินเดียหรือจีนที่ไม่มีข้อกำหนดในการนำเข้าไม้ FLEGT ช่วยยืนยันความยั่งยืนของผืนป่าในอินโดนีเซีย แต่กฎข้อบังคับนี้ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย

- **ทำไมการหารือนี้ถึงสำคัญต่อประเทศอินโดนีเซีย?**

อินโดนีเซียยังคงเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีกลไก FLEGT ซึ่งอินโดนีเซียสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับประเทศอื่นๆ ในการแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม SME นั้นสามารถได้รับประโยชน์จากใบอนุญาต FLEGT ได้ เราต้องทำให้ได้อย่างนั้น

งานฝีมืออินโดฯ โกอินเตอร์ อย่างยั่งยืน

ในเจปารามีกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งเราช่วยสนับสนุนผ่านการพัฒนา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ FLEGT และกลุ่ม SME และในขณะนี้ เรากำลังเฝ้าสังเกตการทำงานของมัน ซึ่งการหารือครั้งนี้ เราจะพยายามแสดงให้คนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย รวมไปถึงงบประมาณสำหรับกลุ่ม SME ในพื้นที่ในการขอใบอนุญาต FLEGT

ในระดับประเทศ เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าความถูกต้องตามกฎหมายผ่าน FLEGT เป็นหนทาง การอนุรักษ์ผืนป่าอินโดนีเซียอย่างยั่งยืนและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยมีความท้าทายเกิดขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอใบอนุญาต FLEGT หรือการขอใบอนุญาตนั้นใช้เพื่อการจัดการป่าไม้ตั้งแต่ต้นทางเพียงอย่างเดียวหรือเพื่ออุตสาหกรรมปลายทางเท่านั้น นอกจากนี้ ยังขาดการสนับสนุนด้านนโยบายระดับท้องถิ่นอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และรวบรวมความพยายามในการเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น การปรับใช้กลยุทธ์เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากใบอนุญาต FLEGT ให้มากขึ้น และพัฒนาการให้การสนับสนุนจากภาครัฐส่วนกลางและท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับ FLEGT ในอุตสาหกรรมไม้

การให้คนจากสมาคมเฟอร์นิเจอร์และผู้ผลิตไม้ขนาดเล็ก จากด้านการเงิน อุตสาหกรรม และจากรัฐท้องถิ่นและส่วนกลาง รวมถึงจากหลายๆ กระทรวงมารวมตัวกัน เราทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อสนับสนุนการขอใบอนุญาต ซึ่งจะส่งเสริมการส่งออก พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และอนุรักษ์ป่าไม้ในอินโดนีเซีย

ที่มา : <http://blog.cifor.org/50335/helping-indonesian-craftsmen-go-global-sustainably?fnl=en>